



ปีที่ 42 ฉบับที่ 19 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สวพ. จัดประชุมนักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมพัฒนานักวิจัย โดยการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

- 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน กล่าวรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยอธิการบดี
- 09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้” วิทยากร ดร.ไกรเดช ไกรสกุล
- 10.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการจัดการความรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างมืออาชีพ และการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

- 08.30 – 14.45 น. ปฏิบัติการจัดการความรู้ ในเรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างมืออาชีพ และการเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- 15.00 – 16.00 น. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดการความรู้ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด โดยอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการนำเสนอแผนธุรกิจยอดเยี่ยม และรางวัลผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการขายยอดเยี่ยม

เรียบเรียงโดย อาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี

จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประกวดบริษัทจำลอง (True Dummy Company) กับทรูมูฟ เอช สามจี พลัส จัดโดย บริษัท ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสวางแผนธุรกิจ และดำเนินการ เสมือนมีบริษัทเป็นของตนเอง โดยจะจัดการแข่งขันเป็นไตรมาสตลอดระยะเวลา 1 ปี

ในไตรมาสแรก นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยใช้ชื่อทีมว่า Dummy Company NSTRU โดยมี อาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี อาจารย์ประจำวิชา



เอกการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอแผนงาน ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ดึกทูลุ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า นักศึกษา ในทีมดังกล่าว ได้รับถ้วยรางวัล ชมเชย ในการนำเสนอแผนธุรกิจยอดเยี่ยม, เกียรติบัตรสำหรับมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสุรนารี ซึ่งได้ทำการมอบอย่างเป็นทางการไปแล้วในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ในงานการดำเนินงานบริษัทจำลอง กับทรูมูฟเอช สามจี พลัส ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิต ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นเข้าสู่ไตรมาสที่สอง โดยในการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ ในครั้งนี้ มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าไตรมาสแรก ส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อทีมว่า NSTRU True Dummy Company โดยมี ดร.ศณัฏฐา ชีระสุนทร์, อาจารย์นันทิกานต์ สมนึก และอาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการขาย ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ดึกทูลุ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการบริหาร บริษัททรู คอปเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)
2. คุณปิยะวัฒน์ ลีตะสิทธิ์วารกุล Director and MD บมจ. ซีพี ออลล์

(ต่อหน้า 3)

3. อาจารย์สิทธิชัย ทรงอภิมาส ผอ.สถาบันวิชาการแฟรนไชส์ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย

4. คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผอ.ฝ่ายการตลาดสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

5. คุณกฤษณัณณ์ ชัยสิทธิ์กิติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมท เซเวน คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผลปรากฏว่า นักศึกษาในทีมดังกล่าว มีผลคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ได้รับถ้วยรางวัล ชมชมเชย ผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการขายยอดเยี่ยม, เกียรติบัตร สำหรับมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งเพราะนอกจากที่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะได้รับรางวัลมาครอบครองแล้ว ยังเป็นทีมที่ได้รางวัลต่อเนื่องทั้งสองไตรมาส รวมทั้งยังเป็นทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้เพียงทีมเดียวที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้



ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอล์มน์ “พักเที่ยง” ประจำวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีทั้งระดับคณะระดับสำนักและสถาบัน วันนี้ประเดิมกันที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย เป็นประธานกรรมการประเมิน ถัดไปวันที่ 12 กรกฎาคม ถึงคิวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.โนรี ใจใส เป็นประธานกรรมการประเมิน วันที่ 17 กรกฎาคม มาที่สำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการประเมิน คือ รศ.ดร.มนตรี อิศรไกรศิลป์ และปิดท้ายประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ของระดับสำนักและสถาบัน ในวันที่ 30 กรกฎาคม ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานกรรมการประเมิน การประเมินทุกหน่วยงานจะใช้เวลาเต็มๆ วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.

การประเมินในระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการได้คิวก่อนใคร 13 กรกฎาคม นี้ ผศ.โนรี ใจใส เป็นประธานกรรมการประเมิน ส่วนคณะอื่นๆที่เหลือรับการประเมินในช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ประเมินฯที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย รศ.วรรณี ธรรมโชติ เป็นกรรมการประเมิน พร้อมกับเป็นประธานกรรมการประเมิน ของคณะวิทยาศาสตร์วันที่ 26 กรกฎาคม อีกคณะ วันที่ 26 กรกฎาคมเช่นกัน คณะมนุษยศาสตร์รับการประเมินฯ โดยมี ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ เป็นประธานกรรมการประเมิน ปิดท้ายในระดับคณะที่คณะครุศาสตร์จะรับการประเมินฯในวันที่ 29 กรกฎาคม มี รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานกรรมการประเมิน

ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะเข้ารับการประเมิน ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. งานนี้กรรมการประเมินฯมากันเป็นทีม นำโดย รศ.วรรณี ธรรมโชติ ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล และผศ.โนรี ใจใส ฤดูกาลประเมินฯมาถึงอีกรอบขอให้ผู้รับผิดชอบงานประเมินฯทำงานอย่างมีความสุขตลอดเสร็จสิ้นฤดูกาลนี้

การอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันแรกของการอบรมแต่ละหน่วยงานมาพร้อมหน้า ที่เห็นจะพร้อมกันสุดๆคงต้องยกให้บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มากันพร้อมพริบ นำทีมโดยคุณสุดใจ สุขคง และน้องๆในสังกัดอีกสี่ห้าคน นอกจากบุคลากรสายสนับสนุนแล้วยังมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอีกหลายท่านเท่าที่จำได้มี ผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา ผศ.สุรีย์พร วุฒิมานพ ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ ผศ.สมพร เรืองอ่อน ดร.มนิต พลหลา ผศ.แน่นน้อย แสงเสนห์ และอาจารย์ไพโรจน์ เสนา ผู้เข้าร่วมอบรมต่างแฮปปี้กันสุดๆเพราะได้วิทยากรชั้นเทพอย่าง ผศ.นิรัตน์ จรจิตร ที่หอบเอาสาระและมุขเด็ดๆ มาปล่อยกันจนต่อมอาการ “หาว่วง” ไม่มีโอกาสได้ทำงาน

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากหนังสือของขวัญของชีวิต “เริ่มต้นมอบของขวัญให้ชีวิตใครสักคนด้วยการทักทาย และยิ้มให้กันอย่างจริงใจ ในวันธรรมดาของเรา อาจทำให้วันที่หม่นหมองของใครคนนั้นสดใสขึ้น” สวัสดิ์ดีคะ